



มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องธุรกิจอาหาร

บทที่ 3 (เฉพาะประเทศออสเตรเลียเท่านั้น) กฎหมายมาตรฐานอาหารประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์

หมายเหตุ: มาตรฐานใหม่เรื่องความปลอดภัยของอาหารนี้ไม่ได้บังคับใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ สนธิสัญญามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ไม่รวมถึงมาตรฐานสุขอนามัยอาหาร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งนี้ใช้กับใคร?

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งนี้ใช้กับธุรกิจอาหารเกือบทุกประเภทในประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจอาหาร คือ ธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหาร หรือการสัมผัสอาหารสำหรับการขายประเภทใดก็ตาม ยกเว้นกิจกรรมการผลิตอาหารเบื้องต้นบางประเภท

นี่หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งนี้ใช้กับกิจกรรมที่ทำการกุศลหรือชุมชน ตลอดจนการค้าและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหารที่ "ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น" ด้วย ทั้งนี้รวมถึงผู้ประกอบการที่อาจ คิดว่าตนไม่ใช่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย เช่น นักเคมี โรงภาพยนตร์ ร้านคอนเนอร์สโตร์ สถานีเติมน้ำมัน และสระว่ายน้ำ ภาสสถานที่นั้น ๆ ขายอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรืออาหารประเภทอื่น

ยกเว้นธุรกิจต่อไปนี้:

- ธุรกิจประเภทฟาร์ม ไร่ นา สวนองุ่นสำหรับทำไวน์ สวนผลไม้หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ถ้าธุรกิจนั้นไม่ได้ขายหรือจัดจำหน่ายอาหารให้สาธารณชนโดยตรง หรือแปรรูปอาหารที่ตนผลิต
- การแจ้งไม่จำเป็นสำหรับเครื่องขายอาหารอัตโนมัติแต่ละเครื่องหรือพาหนะที่ใช้สำหรับการขนส่งอาหาร แต่ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่ใช้เครื่องขายอาหารอัตโนมัติและพาหนะขนส่งอาหารจะต้องแจ้งเรื่องธุรกิจของตน

หน่วยงานการกุศลและกลุ่มชุมชนควรขอคำแนะนำก่อนแจ้งองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมในระดับท้องถิ่น เพราะในรัฐหรือเขตการปกครองที่ท่านพำนักอยู่ อาจมีให้การแจ้งแบบง่าย ๆ ใดๆก็ตาม เป็นกฎหมายไปอย่างหนึ่งว่า ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจะต้องแจ้งให้องค์กรซึ่งทำหน้าที่ดูแลควบคุมที่เหมาะสมทราบ เมื่อมีการวางแผนจะทำกิจการใดๆ เกี่ยวกับการขายอาหาร

ถ้าข้าพเจ้าได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารแล้ว ข้าพเจ้าต้องทำอะไรบ้าง ?

ไม่ต้องทำอะไรเลย การแจ้งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมทราบเกี่ยวกับธุรกิจอาหารในบริเวณท้องถิ่นของตน และทราบว่าจะติดต่อกับธุรกิจได้อย่างไร ตลอดจนจะให้คำแนะนำเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านอย่างไร

รัฐและเขตการปกครองจะดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจดทะเบียนของธุรกิจอาหารในรัฐและเขตการปกครองของตนต่อไป และยังคงใช้ข้อกำหนดในการจดทะเบียนต่อไป ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาหารฉบับใหม่ของรัฐ ถ้าท่านทำตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนอยู่แล้ว ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการแจ้งจะไม่มีผลอย่างไรต่อท่าน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่ยังมิได้จดทะเบียน และใช้กับผู้ประกอบธุรกิจอาหารทั้งหมดในรัฐ ซึ่งยังไม่มีระบบการจดทะเบียนธุรกิจอาหารใช้อยู่

ถ้าข้าพเจ้ายังมิได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ข้าพเจ้าต้องทำอะไรบ้าง?

ภายใต้มาตรฐาน 3.2.2 การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของอาหารและข้อกำหนดทั่วไป (Food Safety Practices and General Requirements) ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่องค์กรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารในบริเวณท้องถิ่น ซึ่งปกติจะเป็นเทศบาลส่วนท้องถิ่นของตน แต่ในบางรัฐและเขตการปกครอง อาจเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานสาธารณสุข Environmental Health Officers ที่เทศบาลส่วนท้องถิ่น หรือจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยบริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในรัฐที่ท่านพำนักอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละเขต

การแจ้งไม่ใช่กระบวนการอนุมัติและท่านไม่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขพิเศษใดๆ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฎหมาย:

- รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับธุรกิจของท่าน ซึ่งรวมทั้งชื่อทางการค้าของธุรกิจและชื่อตลอดจนที่อยู่ของเจ้าของธุรกิจแห่งนั้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกิจนั้น เพื่อช่วยองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามกฎหมายในการประเมินระดับความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน - ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจ (เช่น ผู้ขายปลีก ผู้ผลิตขนส่ง ผู้ให้บริการด้านอาหาร ภัตตาคารหรือร้านค้าในตลาด) อาหารที่ธุรกิจนั้นประกอบหรือจำหน่าย ขนาดของธุรกิจและปัญหาบางประการเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคที่มากับอาหาร และ
- ที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทั้งหมดของท่านในท้องที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น

ผู้ค้าขายอาหารเคลื่อนที่ก็ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ที่ตนทำงาน และ / หรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ตนเก็บหรือจัดยานพาหนะด้วย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อไร?

ภายใต้มาตรฐาน 3.2.2 การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของอาหารและข้อกำหนดทั่วไป (Food Safety Practices and General Requirements) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งสามารถมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2002 อย่างไรก็ตาม บางรัฐหรือบางเขตการปกครองอาจเริ่มใช้ข้อกำหนดข้อนี้ช้ากว่าที่อื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐหรือเขตการปกครองนั้นๆ จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับอาหารในรัฐหรือเขตการปกครองนั้น ให้มาเริ่มใช้มาตรฐานใหม่เมื่อไร และยังคงขึ้นอยู่กับว่ารัฐหรือเขตการปกครองนั้นเลือกใช้การแนะนำข้อกำหนดใหม่ระยะยี่สิบสองเดือน หรือตัดสินใจที่จะใช้เดือนกุมภาพันธ์ 2002 เป็นวันเริ่มต้นใช้ข้อกำหนดนั้น

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่ดำเนินการอยู่แล้ว ต้องทำการแจ้งนั้นภายในสามเดือนของวันที่เริ่มต้นใช้กฎหมายใหม่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารรายใหม่ ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายในแต่ละรัฐและเขตการปกครอง และจะต้องทำการแจ้งก่อนจะเปิดดำเนินการธุรกิจ

ข้าพเจ้าต้องแจ้งมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่?

ไม่ต้อง แจ้งแต่เพียงครั้งเดียว ตราบเท่าที่ข้อมูลที่ให้ไว้แล้วยังคงถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ หรือเปลี่ยนเจ้าของผู้ประกอบธุรกิจ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของธุรกิจหรืออาหารที่ธุรกิจนั้นเกี่ยวข้อง ท่านต้องแจ้งให้องค์กรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทราบ ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆดังกล่าวเกิดขึ้น

มีแบบฟอร์มสำหรับกรอกการแจ้งไหม?

มีแบบฟอร์มตัวอย่างสำหรับการแจ้งที่ผลิตขึ้นมาสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบใช้ บางแห่งอาจเลือกใช้แบบอื่นได้ แต่ก็ควรถามเรื่องข้อมูลอย่างเดียวกัน เอกสารนโยบายการแจ้งของ ANZFA จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมีกำหนดพิมพ์ออกใช้ในเดือนมิถุนายน 2001 สามารถรับได้ทางเว็บไซต์ของ ANZFA ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการแจ้งและแบบฟอร์มสำหรับกรอกการแจ้งในท้องถิ่นของท่าน โปรดติดต่อเทศบาลส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานสาธารณสุขในเขตที่ท่านพำนักอยู่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ?

สามารถดูสำเนาเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานและแผ่นปลิวข้อมูลอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ของ ANZFA (www.anzfa.gov.au) เมื่อมาตรฐานเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในแต่ละรัฐและเขตการปกครองแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจอาหารจะสามารถขอคำแนะนำโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ Environmental Health Officers ที่เทศบาลส่วนท้องถิ่น หรือจากกระทรวงสาธารณสุข หรือบริการสุขภาพและจากหน่วยบริการสาธารณสุขในรัฐที่ตนพำนักอยู่ รายละเอียดสำหรับการติดต่อกระทรวงสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพของรัฐหรือเขตการปกครองและเทศบาลส่วนท้องถิ่นมีรวมอยู่ในแผ่นปลิวข้อมูลแยกออกไปต่างหาก ชื่อ มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร - แหล่งข้อมูลและคำแนะนำ (Food Safety Standards - Sources of information & advice)

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 7186
Canberra MC ACT 2610
Tel: 02 6271 2222 Fax: 02 6271 2278

Website: www.anzfa.gov.au
Email: advice@anzfa.gov.au
Advice Line: 1300 652 166

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 10559
Wellington NZ 6036
Tel: 04 473 9942 Fax: 04 473 9855

Website: www.anzfa.govt.nz
Email: nz.reception@anzfa.gov.au
Advice Line: 0800 441 571